

## BÁO CÁO

### **Kết quả xử lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Năm Trú tại TDP 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông**

Ngày 10/10/2019, UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại TDP 01, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy gửi đến theo Công văn số 1120/CV/BNCTU ngày 03/10/2019.

Nội dung: Phản ánh Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 10/09/2019 của UBND huyện Đắk R'lấp Báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông liên quan đến việc xử lý nội dung vụ việc của gia đình bà không trung thực.

Sau khi xem xét nội dung đơn, kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và đối chiếu các quy định của pháp luật UBND huyện Đắk R'lấp nhận thấy:

Liên quan đến nội đơn trên, trước đây UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Năm với nội dung: Đề nghị được gặp Đồng chí Ngô Thanh Danh – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông để đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình bà Nguyễn Thị Năm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả lại tài sản đã thu giữ của bà Nguyễn Thị Năm. (Đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chuyển đến theo Phiếu chuyển số 110/ĐDBQH-VP, ngày 23/8/2019)

Đối với các nội dung này, UBND huyện Đắk R'lấp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, giải quyết và có văn bản trả lời cụ thể cho bà Nguyễn Thị Năm theo quy định. Do đó, các nội dung yêu cầu giải quyết của bà Nguyễn Thị Năm là không có cơ sở giải quyết và không thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp nên UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 10/09/2019 báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Năm để Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông được biết.

Đối chiếu nội dung đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông chuyển đến với kết quả xử lý trước đây của các cơ quan có thẩm quyền, nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Năm không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Hiện nay, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-STNMT ngày 21/5/2019 về việc kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện dự án chợ Quảng Tín của Công ty

TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân tại xã Quảng Tín. Sau khi có Kết luận của Sở Tài nguyên môi trường, UBND huyện Đăk R'lấp sẽ thực hiện theo quy định.

Trên đây là kết quả xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông. UBND huyện Đăk R'lấp báo cáo để Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông được biết. / *Vương*

(Gửi kèm Công văn này là Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 10/09/2019 của UBND huyện Đăk R'lấp)

**Nơi nhận:**

- Ban nội chính tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các P. CT UBND huyện; (biết)
- Thanh tra huyện; (theo dõi)
- Ban Tiếp công dân huyện; (theo dõi)
- Bà Nguyễn Thị Năm; (để biết)
- Công TTĐT-VPUBND huyện; (công khai)
- Lưu VT, HS.



*Lê Mai Hoàn*

### BÁO CÁO

Kết quả xử lý, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Năm liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp chợ Quảng Tín

Kính gửi: Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đắk Nông

Ngày 26/8/2019, UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại TDP 01, TT. Kiên Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông chuyển đến theo Phiếu chuyển số 110/ĐDBQH-VP, ngày 23/8/2019.

Nội dung: Đề nghị được gặp Đồng chí Ngô Thanh Danh – Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông để đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình bà Nguyễn Thị Năm liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả lại tài sản đã thu giữ của bà Nguyễn Thị Năm.

Sau khi xem xét nội dung đơn, ý kiến giải trình của các cơ quan chuyên môn và đối chiếu kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. UBND huyện Đắk R'lấp báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Đối với nội dung yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá sạp chợ Quảng Tín (cũ).

Để triển khai thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nâng cấp chợ Quảng Tín, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND xã Quảng Tín tiến hành kiểm đếm, xác minh và tham mưu UBND huyện Đắk R'lấp lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tiểu thương theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân, Dự án chợ Quảng Tín, hạng mục chợ lồng A,B.

Bà Nguyễn Thị Năm trước đây có trúng đấu giá một số lô sạp trong chợ lồng A,B. Do không thống nhất với phương án nên đã khiếu nại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND huyện Đắk R'lấp. Nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cụ thể:

- Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp đã thụ lý và giải quyết theo Quyết định số 1537/QĐ-UBND, ngày 06/7/2016.

- Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, bà Nguyễn Thị Năm đã làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 946/QĐ/-UBND, ngày 06/6/2017 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Năm (Lần 02).

Mặt khác, phần diện tích đất thuộc chợ Quảng Tín (cũ) hiện nay đã được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân để thực hiện Dự án đầu tư, xây dựng nâng cấp chợ Quảng Tín theo quyết định số 1420/QĐ-UBND, ngày 19/8/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Liên quan đến việc sử dụng đất tại chợ Quảng Tín, hiện nay sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 756/QĐ-STNMT ngày 21/5/2019 về việc kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện dự án chợ Quảng Tín của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nam Nhân tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Như vậy, nội dung bà Nguyễn Thị Năm đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá sạp chợ Quảng Tín (cũ) là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

2. Đối với việc giao trả tài sản thu giữ của bà Nguyễn Thị Năm.

a. Đối với việc kê biên hàng hóa do không chấp hành thông báo di dời.

Sau khi có chủ trương thanh lý tài sản trên đất chợ Quảng Tín (cũ) của các cấp có thẩm quyền, UBND huyện Đắk R'lấp đã có văn bản số 331/UBND-VX, ngày 10/5/2016 về việc giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện - Đại diện Chủ đầu tư thực hiện việc tháo dỡ và bán thanh lý tài sản trên đất chợ Quảng Tín (cũ).

Ngày 24/5/2016, UBND huyện Đắk R'lấp có Thông báo số 84/TB-UBND về việc tháo dỡ công trình chợ Quảng Tín, hạng mục chợ lồng A,B. Việc thông báo tháo dỡ được thực hiện trước 01 ngày trước khi tháo dỡ và có các hộ tiểu thương chứng kiến.

Trên cơ sở đề nghị của các phòng ban liên quan, UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND, ngày 27/5/2016 về việc thành lập Đoàn hỗ trợ bảo vệ tháo dỡ công trình. Trong đó, Đoàn hỗ trợ bảo vệ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thi công thanh lý giải phóng mặt bằng xã Quảng Tín và hỗ trợ bảo vệ lực lượng thi công. Đơn vị trực tiếp thực hiện là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân.

Do bà Năm không chấp hành việc di dời tài sản, hàng hóa theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Đắk R'lấp nên UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 về việc kê biên tài sản, hàng hóa đối với bà Nguyễn Thị Năm.

Việc Kê biên được tiến hành vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 03/6/2016, hàng hóa kê biên được lập thành biên bản (Có ghi hình) và danh mục cụ thể. Sau khi thực hiện kê biên xong, Đoàn công tác của UBND huyện đã bàn giao cho UBND xã Quảng Tín bảo quản và thông báo cho bà Nguyễn Thị Năm đến nhận.

Đối với việc giao trả tài sản, hàng hóa sau khi kê biên. Ngày 28/02/2017 UBND xã Quảng Tín đã thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Năm đến UBND xã Quảng Tín nhận lại tài sản trước đây đã kê biên.

Ngày 03/3/2017 bà Nguyễn Thị Năm có mặt tại UBND xã Quảng Tín để nhận lại tài sản, hàng hóa đúng thời gian quy định. Tuy nhiên trong quá trình bàn giao

không thành với lý do bà Nguyễn Thị Năm yêu cầu tất cả các cá nhân, tập thể có mặt trong việc kiểm kê tài sản, hàng hóa vào ngày 03/6/2016 do phòng Tài chính – Kế hoạch huyện lập phải có mặt tại UBND xã Quảng Tín để bàn giao tài sản, hàng hóa thì bà Nguyễn Thị Năm mới đồng ý kiểm hàng và nhận lại tài sản.

Ngày 16/3/2017 Chủ tịch UBND huyện đã ban hành văn bản số 194/UBND-NC giao phòng Tài Chính – Kế hoạch, UBND xã Quảng Tín tiến hành giao trả tài sản, hàng hóa cho hộ bà Nguyễn Thị Năm. Sau khi nhận được văn bản số 194/UBND-NC, UBND xã Quảng Tín đã Thông báo cho hộ bà Nguyễn Thị Năm 02 lần đến để nhận lại tài sản, hàng hóa trước đây đã kê biên, nhưng bà Nguyễn Thị Năm không hợp tác.

b. Đối với việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đây bà Nguyễn Thị Năm đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại chợ Quảng Tín đã được UBND xã Quảng Tín lập biên bản số 03/BB-VPHC, ngày 23/9/2016, sau đó Chủ tịch UBND xã Quảng Tín ban hành Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, ngày 27/9/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Năm.

Bà Năm không đồng ý với Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, ngày 27/9/2016 nên đã làm đơn gửi Chủ tịch UBND xã Quảng Tín. Chủ tịch UBND xã Quảng Tín đã thụ lý và giải quyết theo Quyết định số 172/QĐ-UBND, ngày 03/11/2016.

Do bà Nguyễn Thị Năm không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, ngày 27/9/2016 của Chủ tịch UBND xã Quảng Tín về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Thị Năm nên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp ban hành Quyết định số 3464/QĐ-CC ngày 14/10/2016 về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Không đồng ý với nội dung Quyết định bà Nguyễn Thị Năm đã gửi đơn khiếu nại Quyết định số 3464/QĐ-CC ngày 14/10/2016 của Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, cụ thể:

- Chủ tịch UBND huyện đã thụ lý và giải quyết theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 20/12/2016.

- Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp, bà Nguyễn Thị Năm đã gửi đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại lần hai đến Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1555/QĐ-UBND, ngày 27/9/2017 về việc giải quyết khiếu nại lần 2.

Sau khi thực hiện việc cưỡng chế và bàn giao tài sản cho UBND xã Quảng Tín tạm giữ, UBND xã Quảng Tín đã thông báo để bà Nguyễn Thị Năm nhận lại tài sản vi phạm theo quy định. Bà Nguyễn Thị Năm đã thống nhất và 02 lần nhận lại tài sản vi phạm gồm:

- Lần 01: Vào ngày 09/11/2016 UBND xã Quảng Tín đã trả lại tang vật tài sản vi phạm hành chính bị tạm giữ đối với bà Nguyễn Thị Năm.

- Lần 02: vào ngày 06/4/2018 UBND xã Quảng Tín trả lại số tài sản còn lại cho bà Năm và được bà Năm thống nhất lấy lại tài sản do bà vi phạm và ký vào biên bản bàn giao (gồm 02 biên bản kèm theo).

3. Việc bố trí sạp (kiot) chợ và bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Năm.

UBND huyện ĐắkR'lấp đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và nay Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân thực hiện bố trí sạp (kiot) chợ được hoán đổi tương đương cho bà Nguyễn Thị Năm với kết quả:

Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện ĐắkR'lấp để bố trí 02 sạp (kiot) chợ được hoán đổi tương đương cho bà Nguyễn Thị Năm, tuy nhiên bà Nguyễn Thị Năm không thống nhất nhận 02 sạp (kiot).

Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân đã bàn giao 02 sạp (kiot) cho UBND xã Quảng Tín để quản lý và tiếp tục vận động bà Nguyễn Thị Năm nhận lại theo quy định.

Đối với số tiền bồi thường, hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Năm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND huyện ĐắkR'lấp. Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện ĐắkR'lấp đã thực hiện 03 lần Thông báo nhận tiền nhưng bà Nguyễn Thị Năm không thực hiện.

Từ những cơ sở nêu trên, Chủ tịch UBND huyện ĐắkR'lấp nhận thấy các nội dung yêu cầu giải quyết của bà Nguyễn Thị Năm theo đơn đề nghị ghi ngày 30/7/2019 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Trên đây là kết quả xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Năm, trú tại tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện ĐắkR'lấp, tỉnh Đắk Nông. UBND huyện ĐắkR'lấp báo cáo để Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông được biết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các P.CT UBND huyện; (biết)
- Thanh tra huyện; (theo dõi)
- Lưu VT, HS.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Mai Xuân